



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHA TRANG UNIVERSITY

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2021

THƯ NGỎ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Kính gửi: Quý đối tác

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 62 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Nha Trang. Để có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, còn có sự quan tâm và đồng hành của quý đối tác đối với Trường ĐH Nha Trang. Từ mối quan hệ hợp tác mật thiết đó, nhiều hoạt động đã được triển khai, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và phát triển bền vững của Nhà trường.

Ngày từ thời kỳ đầu thành lập, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của nhiều đối tác. Đặc biệt trong thời kỳ mới, sứ mệnh đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho đất nước không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, các trường đại học, mà còn gắn liền với các doanh nghiệp, tổ chức với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội, có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, các tiến bộ khoa học phải phục vụ được phát triển sản xuất, tiến bộ xã hội.

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, Nhà trường may mắn có được sự đồng hành của quý đối tác, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Quý đối tác đã cùng với Nhà trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học như tham gia giảng dạy, chia sẻ kiến thức với sinh viên trong các buổi giao lưu nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn, trao học bổng, tài trợ trang thiết bị học tập, khóa học, hướng dẫn thực tập, và tuyển dụng sau tốt nghiệp, v.v. Những hành động ý nghĩa này đã tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sâu hơn với môi trường làm việc thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu để cải tiến các chương trình đào tạo. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ hơn trên địa hạt nghiên cứu khoa học thông qua đồng tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị để chia sẻ các nghiên cứu mới, thúc đẩy cơ hội hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, trong đó có nhiều sản phẩm khoa học đã được ứng dụng, thương mại hóa thành công.

Với mục tiêu tạo ra hệ sinh thái số kết nối cung cầu việc làm giữa doanh nghiệp với sinh viên. Nhà trường đã xây dựng thành công Cổng thông tin điện tử việc làm NTU và Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2021 online tại địa chỉ: <https://ntu.connections.vn>. Từ đây, quý doanh nghiệp có thể đăng ký và cập nhật thông tin trên hệ thống, mở ra cơ hội kết nối, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao thuận tiện và nhanh chóng.

Hướng về 62 năm Ngày Truyền thống, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Nhà trường không thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thống nên sẽ không có cơ hội được gặp mặt tri ân Quý đối tác. Trong thời điểm khó khăn này, tập thể lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Nha Trang xin gửi lời cảm ơn sâu sắc mà mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của quý doanh nghiệp, đối tác trong các hoạt động của Nhà trường, tạo ra nhiều dấu ấn đặc biệt trong công cuộc xây dựng đất nước.

Một lần nữa, thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, tôi xin gửi đến Quý đối tác lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trang Sĩ Trung